

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๗๑๕๕



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๔๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย Infographic การจัดทำถังขยะเปียกอย่างถูกวิธี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางเตรียมการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย และได้กำหนดการทวนสอบผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยั่งยืนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อย่างถูกวิธีให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการฯ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic การจัดทำถังขยะเปียกอย่างถูกวิธี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

๒. ใช้กลไก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินการสุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ

๓. ให้อำเภอกำกับ ติดตามให้ทีมปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมบูรณาการการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑